
รายงานการศึกษาดูงานประเทศอาเซียนของรัฐบาล

คณะกรรมการ/บุคคลสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์

หมวดหมู่

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เสาหลักอาเซียน

การเมืองและความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม

วันเดือนปีที่ศึกษาดูงาน

๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

สมัยของประธาน

นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์

ประเด็นศึกษาดูงาน

ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับทวิภาคี และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สาระสังเขป

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ นำคณะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือทวิภาคีกับบุคคลสำคัญระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ดังนี้ ๑) เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Feliciano Belmonte ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ Hon. Mr. Crispin Remulla รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๒) เข้าประชุมหารือทวิภาคีกับ Hon. Mr. Victor F. Ortega สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพฟิลิปปินส์-ไทย และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละวาระ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ภาพรวมความสัมพันธ์

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวชื่นชมไทยที่มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน และขอให้ไทยแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านเกษตรกรรม พร้อมกันนี้ ได้กล่าวชื่นชมไทยที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมได้ดีเนื่องจากมีการวางแผนดำเนินการป้องกันน้ำท่วม สำหรับด้านเศรษฐกิจ ฟิลิปปินส์นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากไทย รวมถึง ทั้งสองฝ่ายยังมีการประกอบธุรกิจการค้าร่วมกันหลายด้าน นอกจากนี้ โดยส่วนตัวมีความผูกพันกับไทยเนื่องจากบุตรสาวเป็นนักโบราณคดีและทำงานวิจัยที่ไทยเป็นระยะเวลาหลายเดือนจึงมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมบุตรสาวอยู่บ่อยครั้ง

๒. การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์แสดงความยินดีกับสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย โดยมี Hon. Mr. Victor F. Ortega เป็นผู้ริเริ่ม ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการทำงานของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับนิติบัญญัติให้มั่นคงและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ให้เดินทางมาเยือนไทยด้วย

๓. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เชื่อมั่นว่าทั้งไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ด้านนายวงศ์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวชื่นชมว่า เมื่อรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วฟิลิปปินส์จะได้ประโยชน์ เนื่องจากได้เปรียบด้านทักษะภาษาอังกฤษ สามารถผลิตบุคลากรเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์เตรียมแผนงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ เรื่องการให้ประเทศในรัฐสมาชิกอาเซียนกีดกันเงินเพื่อให้ยอมรับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) ทั้งนี้ สหประชาชาติออกแถลงการณ์และประณามกรณีการเผชิญหน้าระหว่างเรือรบของฟิลิปปินส์และจีน บริเวณสันดอนสการ์โบโรห์ (Scarborough Shoal) พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีข้อพิพาทกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น

๔. ด้านอุตสาหกรรม

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวชื่นชมไทยที่มีความสามารถในการผลิตน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าฟิลิปปินส์คิดเป็นร้อยละสี่สิบ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมมีแผนในการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำตาลในไทยเพื่อให้ฟิลิปปินส์มีโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับไทย ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวเพิ่มเติมว่าไทยมีกำลังการผลิตน้ำตาลในปริมาณมากและมีโรงงานผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครสวรรค์

นายสาคร เกี้ยวข้อง สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวถึงด้านอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของไทย ซึ่งมีการปลูกต้นปาล์มจำนวนมากและสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำมันปาล์ม เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทน ทั้งนี้ Hon. Mr. Jesus N. Sacdalan สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย ได้กล่าวถึงด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ นับเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าวระหว่างกัน

๕. ด้านสังคม

นายวงศ์ เดชวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ ได้ให้ข้อมูลเรื่องการวางแผนโดยการคุมกำเนิดในไทยว่าประสบความสำเร็จสืบเนื่องจากมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือด้วย อย่างไรก็ตาม ไทยยังประสบปัญหาเรื่องมีผู้สูงอายุมากขึ้น กอปรกับมีจำนวนประชากรวัยรุ่นในอัตราลดลง

๖. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเงิน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นในยุโรป เนื่องจากยุโรปไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศส่งออกสำคัญของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ ๖.๔ ซึ่งดีกว่าไตรมาสที่ผ่านมา

๗. ด้านการเมือง

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า จะมีการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายสามารถพบปะและแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกันอีกครั้ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวขอบคุณการเดินทางเยือนของประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ และคณะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศไทยในโอกาสต่อไป

๘. ด้านการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย โดยปรารถนาให้กลุ่มมิตรภาพของทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน กอปรกับทางฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้เรื่องระบบการศึกษาทางไกลจากไทย นับว่าเป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์ต่อชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก โดยได้นำระบบการศึกษาทางไกลมาใช้ในประเทศ

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวชื่นชมฟิลิปปินส์ที่สามารถนำองค์ความรู้เรื่องระบบการศึกษาทางไกลของไทยมาปรับใช้ ทั้งนี้ ได้กล่าวเสริมว่าปัจจุบันไทยมีโครงการการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า ระบบการศึกษาภาคบังคับของฟิลิปปินส์หลักสูตร ๑๐ ปี เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของไทย ในระดับอนุปริญา มีความแตกต่างกับระบบการศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตร ๑๒ ปี ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างปรับหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับให้เป็น ๑๒ ปี โดยจะบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้นักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีจากฟิลิปปินส์ได้รับสิทธิเท่ากับนักศึกษาประเทศอื่น ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลประสบความสำเร็จด้านการศึกษามาก เนื่องจากมีนักศึกษาจากเกาหลีใต้เดินทางมาศึกษาในฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์มีทางเลือกให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ โดยนำระบบการศึกษาทางไกลของไทยมาปรับใช้

๙. ด้านการเกษตร

Hon. Mr. Jesus N. Sacdalan สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวถึงเรื่องการเกษตรของไทยโดยชื่นชมว่าได้มีโอกาสไปเยือนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ของไทยถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ

Hon. Mr. Omar C. Ebdane สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่าตนดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทรัพยากรประมง และคณะกรรมการการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นนักดำน้ำ มีความสนใจเรื่องการฟื้นฟูปะการัง และชื่นชมไทยที่มีเทคโนโลยีการฟื้นฟูปะการังที่มีความทันสมัย

Hon. Mr. Victor F. Ortega ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวชื่นชมไทยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการชลประทานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ ปรารถนาที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์จากไทยเนื่องจากมีเป้าหมายในการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ อีกทั้ง กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้เร่งการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมข้าวไทยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก แม้ว่าราคาข้าวไทยจะมีราคาสูงแต่ก็ยังได้รับความนิยมจากโรงแรมระดับห้าดาวหรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ปรารถนาให้ฝ่าย

ไทยพิจารณาการกำหนดราคาข้าวของไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควรเปรียบเทียบกับราคาข้าวในภูมิภาคอาเซียนด้วย

นายวงศ์ เดชกิจวิกรม กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า การที่ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้นเป็นปัจจัยจากภาครัฐบาลของไทย พร้อมแสดงทัศนะว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ประสบความสำเร็จในการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากสถิติการส่งออกข้าวของอินเดียสูงมาก ประกอบกับราคาขายข้าวของไทยอยู่ที่ ๖๐๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่อินเดียและเวียดนามขายข้าวในราคา ๔๐๐ เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้น ในอนาคตเมื่อมีการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนต้องมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันในหลายด้าน ซึ่งจะทำให้ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมได้รับประโยชน์จากการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังให้ข้อเสนอแนะว่าทั้งสองประเทศควรมีโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ โดยรัฐสภาไทยในฐานะสถาบันนิติบัญญัติจะเป็นผู้ประสานให้ ส่วนด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทยนับว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งสองฝ่ายจึงควรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรของทั้งสองประเทศ

๑๐. ด้านการท่องเที่ยว

Hon. Ms. Zenaida B. Angping สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฟิลิปปินส์-ไทย กล่าวว่า มีนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปไทยจำนวนมาก โดยนิยมไปท่องเที่ยวชายหาดและซื้อสินค้า และได้กล่าวเพิ่มเติมคำขวัญการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ “สนุกกว่าหากมาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์” (It’s more fun in the Philippines) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์มีนโยบายส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั่วโลก

คำค้น ฟิลิปปินส์, นิติบัญญัติ, กลุ่มมิตรภาพ, ประชาคมอาเซียน, การท่องเที่ยว, ข้าว, ปาล์มน้ำมัน, การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม

เสาหลัก การเมืองและความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม